



วันมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

28 เมษายน 2550

“การศึกษาคือความเจริญงอกงาม”

ศึกษา วิรุพฺหิ สมฺปตฺตา

Education is Growth

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีประวัติศาสตร์มายาวนาน ถือกำเนิดขึ้นช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่สอง หลังจากที่องค์การสหประชาชาติได้ก่อกำเนิดขึ้น เพื่อมุ่งเน้นความสมานฉันท์และผลักดันความร่วมมือทางด้านต่าง ๆ รวมทั้งการผลักดันทางการศึกษา “โรงเรียนฝึกหัดครูชั้นสูง” ภายใต้กระทรวงศึกษาธิการ ได้สถาปนาขึ้นเมื่อวันที่ 28 เมษายน พุทธศักราช 2492 ณ ถนนประสานมิตร กรุงเทพมหานคร เพื่อผลักดันการศึกษาทางด้านวิชาชีพครู ในช่วงเวลาที่วิชาชีพครูขาดแคลน ไม่สอดคล้องกับการขยายตัวของสังคมและศาสตร์ทางการศึกษาศาสตร์สมัยใหม่ยังใหม่สำหรับสังคมในขณะนั้น ศาสตราจารย์ ม.ล.ปิ่น มาลากุล ซึ่งเป็นปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้สถาปนา โรงเรียนฝึกหัดครูชั้นสูง ขึ้น และท่านก็ได้มีบทบาททางด้านการศึกษา ทั้งที่ โรงเรียนฝึกหัดครูชั้นสูง วิทยาลัยวิชาการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และสังคมไทย

วิทยาลัยวิชาการศึกษา

พุทธศักราช 2496 ปัญหาการขาดแคลนครูและนักการศึกษา เป็นปัญหาที่รุนแรงยิ่งขึ้นในสังคมไทย ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของสังคมในทุกๆ ด้าน ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี ผู้นำการศึกษาสมัยใหม่หรือผู้นำการศึกษาแบบพัฒนาการ (Progressive Education) ในสังคมไทย ได้เสนอต่อกระทรวงศึกษาธิการ ให้ก่อตั้ง วิทยาลัยวิชาการศึกษา (College of Education) เพื่อพัฒนาปรัชญาแนวคิดและความรู้ความสามารถทางการศึกษาศาสตร์สมัยใหม่ ให้สอดคล้องผสมผสานสัมพันธ์กับสังคมประชาธิปไตย รวมทั้งการพัฒนาการศึกษาศาสตร์ ให้เป็นวิชาชีพที่มีระบบแบบแผนและมีความคล่องตัวในสังคมไทย

วิทยาลัยวิชาการศึกษา ได้เป็นผู้นำในการจัดการศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายใต้แนวคิดระบบโรงเรียนสาธิต (Demonstration School) เพื่อให้โรงเรียนสาธิตเป็นแปลงทดลองค้นคว้าในระบบการศึกษาศาสตร์สมัยใหม่ วิทยาลัยวิชาการศึกษาได้จัดระบบการศึกษาแบบวิทยาเขต โดยขยายวิทยาเขตปทุมวัน (2498) วิทยาเขตบางแสน (2498) วิทยาเขตพิษณุโลก (2510) วิทยาเขตมหาสารคาม (2511) วิทยาเขตสงขลา

(2511) วิทยาเขตพระนคร (2512) และวิทยาเขตพลศึกษา (2513) โดยมีวิทยาเขตประสานมิตรเป็นศูนย์กลางการบริหาร ซึ่งอาจถือได้ว่าเป็นการบริหารสถาบันการศึกษาอุดมศึกษาแบบหลายวิทยาเขตเป็นแห่งแรกในสังคมไทย

วิทยาลัยวิชาการศึกษา ภายใต้การนำของ ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี ในฐานะที่ท่านเป็นนักวิชาการและนักการศึกษาสมัยใหม่ ได้พัฒนาแนวคิดแบบพัฒนาการนิยมและการเรียนการสอนสมัยใหม่ นำมาบูรณาการกับพุทธธรรมและวางรากฐานไว้ในสังคมไทย

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ก่อนเหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516 คณะอาจารย์ นิสิต และบุคลากร ได้ร่วมกันเรียกร้องต่อรัฐบาลปรับฐานะ วิทยาลัยวิชาการศึกษา เป็นมหาวิทยาลัย และย้ายสังกัดจากกระทรวงศึกษาธิการไปขึ้นกับทบวงมหาวิทยาลัย ท่ามกลางการปกครองที่เข้มงวดกวดขันของรัฐบาลทหารในขณะนั้น เพื่อความคล่องตัวในการพัฒนาโครงสร้าง ระบบการบริหารจัดการ และการเรียนการสอน ก้าวไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยและการขยายตัวที่มีความหลากหลาย ทำที่สุด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ “มหาวิทยาลัยที่เจริญเป็นศรีสง่าแก่มหานคร” ก็ได้รับสถาปนาขึ้นในปี 2517

จากอดีตที่มีคณะศึกษาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะพลศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย ช่วงแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ 5 (พุทธศักราช 2525-2529) จัดตั้งคณะแพทยศาสตร์ แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ 7 (พุทธศักราช 2535-2539) จัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ 8 (พุทธศักราช 2540-2544) จัดตั้งคณะสหเวชศาสตร์ และคณะพยาบาลศาสตร์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร พัฒนาไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยกลางเมืองที่ทันสมัยก้าวหน้า ผสานสัมพันธ์กับกระแสสากล และพัฒนาการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ พัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ผสานสัมพันธ์กับชุมชน และกำลังดำเนินการ มหาวิทยาลัยชุมชน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ตรอน จังหวัดอุดรดิตถ์

การบริหาร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในเชิงยุทธศาสตร์ ได้สร้างแนวรุกใหม่หลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นการขับเคลื่อนทางการค้นคว้าวิจัย การศึกษาบนฐานศักยภาพของสมอง การศึกษานานาชาติ การศึกษาความยั่งยืน การศึกษาชุมชน การศึกษาในเชิงสหกิจศึกษา แนวรุกทางด้านธุรกิจอุตสาหกรรม เช่น แนวรุกทางด้านธุรกิจแฟชั่น เครื่องประดับ มัลติมีเดีย เทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ ฯลฯ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ขยายบทบาททางการศึกษา เปิดองค์ระดับคณะคือ วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน และวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม กำลังดำเนินการจัดตั้งสถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา

ผู้มีความสามารถพิเศษและเด็กความต้องการพิเศษแห่งชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย สถาบันวิจัยและการจัดการความรู้ด้านพฤกษศาสตร์ สำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ คณะอุตสาหกรรมและการเกษตร คณะนิติศาสตร์ เป็นต้น

พัฒนาองค์กรระดับศูนย์ เช่น ศูนย์บริการวิชาการ ศูนย์กีฬา มศว ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ศูนย์พัฒนาสภาพกายภาพ การจราจรและความปลอดภัย ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคลากร ศูนย์สวัสดิการ เป็นต้น

การขยายบทบาทด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คณะแพทยศาสตร์ และศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ดำเนินการขอโอนโรงพยาบาลชลประทาน มาเป็นของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในนาม “โรงพยาบาลพุทธทาสภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ” อยู่ในขั้นดำเนินการโอนย้าย

พื้นที่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร บริเวณถนนอโศกมนตรี อาคารที่มุ่งเน้นการบริการวิชาการแก่สังคม 2 อาคาร (SWU Academic Complex) พื้นที่รวมประมาณ 50,000 ตร.ม. (อาคาร 17 ชั้น และ 22 ชั้น) จากถนนอโศกมนตรี รถจะผ่านเข้ามาทางชั้นใต้ดิน ทะลุมาถึงที่จอดรถใต้สนามฟุตบอล (2 ชั้น) จอดรถได้ทั้งหมดประมาณ 1,000 คัน โครงการทั้งระบบจะแล้วเสร็จในปี 2552 นั้นหมายถึงว่ามหาวิทยาลัยฯ จะต้องพัฒนาสืบสานรากฐานที่วางไว้อย่างเข้มแข็ง ให้เจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าสืบไป



